



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) แนบท้ายประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๒. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๓. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรปรากฏชัดเจน

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวุฒิชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
(แนบท้ายประกาศ กศจ.อ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ไม่มีผู้สมัคร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการ ประเมิน	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งที่สมัครสอบ	หมายเหตุ
๐๑	นางสุธาริณี เรืองเกษม	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๒	นางสาววรรณนิดา เอื้อกิจ	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	
๐๓	นางสาวพิมพ์ประภา เขตเจริญ	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	
๐๔	นางสาวเจนจิรา เกษสุริยงค์	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	
๐๕	นางสาวปาวรา ศรีสุข	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	
๐๖	นางสาวพัชรภรณ์ วงษ์ปิ่น	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	

